

Số: 2552 /TCT- TNCN
V/v trả lời đơn thư của ông Vũ
Văn Trung về thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Ngày 30/06/2010 Tổng cục Thuế đã chuyển hồ sơ đơn thư của ông Vũ Văn Trung (trú tại phòng 104 nhà H1 - Tập thể Viện Năng Lượng - Số 6 Tôn Thất Tùng - Quận Đống Đa - Hà Nội) đề nghị giải đáp về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với chuyển nhượng bất động sản đề Cục Thuế Hà Nội xem xét giải quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thuế các cấp.

Tuy nhiên ông Vũ Văn Trung cũng đã gửi đơn thư thắc mắc đến Bộ Tài chính và ngày 05/7/2010 Tổng cục Thuế nhận được hồ sơ Bộ Tài chính chuyển về việc trả lời đơn thư của ông Trung. Để đảm bảo thống nhất trả lời đối với trường hợp của ông Trung, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 4, mục III, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân có hướng dẫn: "Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu; giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau."

Căn cứ vào hướng dẫn trên, trường hợp của ông Trung, cả hai vợ chồng là đồng sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở khi ông Trung cho, tặng cho con trai là anh Vũ Hồng Anh (con đẻ ông Trung) thì anh Vũ Hồng Anh chỉ được miễn thuế TNCN với phần thu nhập nhận được từ ông Trung (bố đẻ); còn phần thu nhập nhận được từ mẹ kế phải nộp thuế TNCN.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế nghiên cứu để giải quyết trường hợp của ông Trung theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như trên; *thuk*
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Ông Vũ Văn Trung;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN



Ngô Đình Quang